

ประจำเดือน ก.ย.๕๔

ในหลวงของเรา

โดย น.ท.พิพัทธ์ พุกงาม

หน. เอกสาร กปศ.ยศ.ทร.

พระอาทิตย์ลับแสงแล้ว ความมืดเริ่มเข้าปกคลุมทั่วบริเวณหุบเขา ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นประทับหลังพวงมาลัยรถพระที่นั่ง ทรงออกรถไปยังที่หมายข้างหน้าอันเป็นหมู่บ้านที่พระองค์ทรงพระราชทานความช่วยเหลือมาแล้ว แสงไฟนีออนที่สว่างไสวสาดไปทั่วบริเวณหมู่บ้าน ส่องให้เห็นราษฎรจำนวนมากที่ต่างมาคอยเฝ้ารับเสด็จ พสกนิกรทุกคนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างฝายพระราชทานแก่ชาวบ้าน ยังผลให้ชาวบ้านสามารถปลูกพืชผลจนมีรายได้เลี้ยงชีพดีขึ้นชาวบ้านจึงพร้อมใจกันมาเฝ้ารับเสด็จเพื่อกราบบังคมทูลฯ ให้ทรงทราบว่ พระมหากรุณาธิคุณได้คล้มบันดาลให้พสกนิกรเหล่านั้นสามารถปลูกพืชพันธุ์ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วย พระองค์ท่านทรงหุ่จรดพระที่นั่งเปิดโอกาสให้พสกนิกรได้เข้าเฝ้าฯ ทรงรับของถวายและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรเป็นระยะๆ พวกชาวบ้านพากันมากราบบังคมทาบพระบาท เพราะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือแก่พวกเขา ในขณะที่อีกมุมหนึ่งหน่วยแพทย์หลวงพระราชทานกำลังสาละวนตรวจรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยที่มารับการรักษา โดยไม่คิดค่าบริการใครใคร ผู้ป่วยบางรายที่มีอาการหนักก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งตัวไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประจำจังหวัดอย่างเร่งด่วนและพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาลโดยตลอด ภาพของพสกนิกรที่ทรุดตัวลงกราบแทบพระบาทด้วยแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก้นพัน แสดงให้เห็นถึงความผูกพันซึ่งมีอาจแยกกันไ้ระหว่าง พระมหากษัตริย์ไทย กับ ปวงชนชาวไทย เพราะความผูกพันนั้นคือ จิตวิญญาณไทยที่ฝังรากลึกซึ้งชนิดไม่คลอนถอนไม่เคลื่อน

ปวงชนชาวไทยคงจำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งพระองค์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 ทรงมีพระบรมราชโองการว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" จากนั้นเป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ทรงอุทิศเวลา กำลังพระวรกายและพระสติปัญญาในการช่วยเหลือประชาราษฎร์เพื่อที่เขาเหล่านั้นจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมกับเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของประเทศ จะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งกระจายอยู่ทั่วภาคของประเทศหลายสาขา อาทิ โครงการฝนหลวงที่พระองค์ทรงเห็นว่า ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้งเพาะปลูกจึงทรงคิดทำฝนเทียมขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำแล้งให้แก่ประชาราษฎร์ตามภูมิภาคต่างๆ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการทำการเกษตร โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ โดยการจัดตั้งศูนย์ศึกษาต่างๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศ เพื่อที่จะได้ครอบคลุมและช่วยเหลืออาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงตามลักษณะของภูมิประเทศและตามลักษณะของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ยังทรงอนุรักษ์ พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนิน โครงการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ ถ้ำธาร
โครงการป่ารกน้ำ โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า โครงการใช้หญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ส่งเสริมให้ราษฎร
ได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ พระองค์ทรงติดตามโครงการต่างๆ
อย่างต่อเนื่องด้วยพระองค์เอง บางโครงการก็ยังทรงเฝ้าดูแลและประเมินผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องด้วย ทำให้
โครงการต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์เอง บางโครงการก็ยังทรงเฝ้าดูแลและประเมินผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องด้วย ทำให้
โครงการต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นท้องถิ่นใดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราช
ดำเนิน ไปถึงท้องถิ่นนั้นจะมีความราบรื่น อุดมสมบูรณ์ สภาพแวดล้อมจะไม่ถูกทำลาย พสกนิกรก็จะร่มเย็นเป็นสุข
ด้วยน้ำพระทัยของพระองค์ ที่ทรงพระราชทานแก่ดวงใจของคนไทยหลายล้านดวง ประคองสายโลหิตที่หล่อเลี้ยง
ผืนแผ่นดินไทยให้ดำรงอยู่ได้

จากพระราชกรณียกิจต่างๆ แนวพระราชดำรินับพันโครงการ ล้วนแสดงให้เห็นถึงบทบาทอันยิ่งใหญ่ด้วย
พระอัจฉริยภาพที่ทรงมีต่อชาติบ้านเมือง จนอาจกล่าวได้ว่า นับแต่พระองค์ทรงครองราชย์สมบัติจวบถึงวันนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่จะพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้า ทรงบำเพ็ญทุกขุ บำรุงสุข ให้แก่ราษฎรของพระองค์ได้มีความสุขสมบูรณ์ขึ้นกว่าก่อน พระนาม
“ในหลวง” จึงสถิตอยู่กลางดวงใจของคนไทยทั้งประเทศ ทุกคนต่างถำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรง
พระราชทานให้แก่พสกนิกรที่ได้อาศัยร่มใบบูญแห่งใต้พระบรมโพธิสมภารบนผืนแผ่นดินไทย สายน้ำให้ความ
เย็นกายเย็นใจ สายน้ำพระทัยให้ความอยู่เย็นเป็นสุขแก่ปวงชนชาวไทยทุกคน